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รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลสงัคม 
สมัยสามัญ สมยัที ่3 ครัง้ที ่2 ประจำป ี ๒๕65 

วนัศุกร ์ที ่26 สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำบลสังคม  อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ ๘๐  พรรษา 

************************************************ 
ผู้มาประชุม 
               ชื่อ – สกุล    ตำแหนง่    ลงชื่อ 

๑. นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม      พลวัฒน์  เทือกทาคำ 
๒. นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม พงษ์ศิลป์  พวงเพชร 
๓. นายสนั่น   วานิลทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  สนั่น          วานิลทิพย์ 
๔. นายขันตรี แสงตะวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ขันตรี  แสงตะวัน 
๕. นายสมบูรณ์   ริธรรมมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  สมบูรณ์   ริธรรมมา 
๖. นางกัลยาณ ี มีสติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  กัลยาณี   มีสติ 
๗. นายถาวร  ทองทาบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ถาวร  ทองทาบ 
๘. นายชัยวัฒน์ คำสรดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม     ชัยวัฒน์  คำสรดี 
๙. นายธีระยุทธ ขะพินิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ธีระยุทธ  ขะพินิจ 
๑๐. นายวิชัย  ลาอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  วิชัย  ลาอ่อน 
๑๑. นายรุ่งฤทธิ์ อ่ึงพวง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  รุ่งฤทธิ์  อ่ึงพวง 
๑๒. นายไตรรัตน์ ป่าเขือ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ไตรรัตน์  ป่าเขือ 
๑๓. ส.ต.ท.ประพล   มีสติ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสังคม  ส.ต.ท ประพล   มีสติ  

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ชื่อ – สกุล   ตำแหนง่             ลงชื่อ 

1. นายสุวิน  คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม  สุวิน   คำภาพงษา 
2. นายธันวา ลิธรรมมา รองนายกเทศมนตรี ฯ   ธันวา  ลิธรรมมา 
3. นายเสถียร มีมาด ี  รองนายกเทศมนตรี ฯ   เสถียร  มีมาด ี
4. นายสงวน ทองทาบ เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ  สงวน  ทองทาบ 
5. นายคณิตกูล กรจักร์    รองปลัดเทศบาล ฯ   คณิตกูล        กรจักร ์  
6. นางผ่องพรรณ    ทองแสน หัวหน้าสำนักปลัด   ผ่องพรรณ      ทองแสน 
7. นางสุพัตรา        ชานัย  ผู้อำนวยการกองคลัง   สุพัตรา          ชานัย 
8. นายธนกร        ธนนิติกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ธนกร            ธนนิติกุล 
9. นายจุติพงษ์       จินดาหอม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  จุติพงษ์          จินดาหอม 
10. นายสุริยันต์ ลิธรรมมา ผู้อำนวยการกองช่าง   สุริยันต์          ลิธรรมมา 
11. นายโสภณวิชญ์ สินเจริญไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           โสภณวิชญ์  สินเจริญไพบูลย์ 
12. นายณัฐพงษ์   อินทรแ์ขน นิติกรปฏิบัติการ    ณัฐพงษ์          อินทรแ์ขน 
13. นางสาวสุพัตรา   แสงพรหมชารี เจ้าพนักงานสาธารณสุข   สุพัตรา            แสงพรหมชารี 
14. นางรุ่งนภา นันทวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ   รุ่งนภา  นันทวงค ์
15. นางสาวทิพพาพร  ศรีบุรินทร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทิพพาพร        ศรีบุรินทร์ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
เมื ่อได้เวลา ส.ต.ท.ประพล  มีสติ ปลัดเทศบาลตำบลสังคม ตรวจนับ         

องค์ประชุม ครบองค์ประชุม เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย 

ระเบยีบวาระที ่ ๑ 
 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมเกี่ยวเนื่องจากการ
ประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งที่ประชุมสภา ฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ ในวาระรับหลักการและสภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติ เพื่อทำหน้าที่รับและพิจารณาคำแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ฯ จากสมาชิกสภา ฯ และผู้บริหาร โดยคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผล
การแปรญัตติต่อประธานสภาฯ และบรรจุเข้าวาระการประชุมเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว        
ซ่ึงท่านสมาชิกสภาฯ จะได้พิจารณาในลำดับต่อไปครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ 2 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕65 ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้วนั้น ผมขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา
ความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข ขอเชิญเสนอครับ  

นายพลว ัฒน ์  เท ือกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
มีท่านใดที่ต้องการแก้ไขหรือไม่ขอเชิญเสนอได้ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1 
ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โปรดใช้สิทธิ์ของท่านโดยการยกมือครับ 

 
มติที่ประชุมสภาฯ 

 
ที่ประชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลสงัคม สมัยประชมุสามัญ สมยั
ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงที่เป็น
เอกฉันท์   

ระเบียบวาระที่  3 
 

เรื่อง กระทู้ถาม 
  

ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4 
 

เรื่อง  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 

นายพลว ัฒน ์  เท ือกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามมติที่ประชุมสภาฯ เมื่อคราวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 ท่าน       
เพื่อทำหน้าที่รับและพิจารณาคำแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารนั้น ผมขอให้
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการดำเนินงานการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ที ่ประชุมสภา ฯ 
รับทราบด้วยครับ  

นายชยัวฒัน ์ คำสรดี  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
(ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านข้าพเจ้า       
นายชัยวัฒน์ คำสรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๒ ประธานกรรมการแปรญัตติ 
ขอสรุปรายงานคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ 
ตามมติที ่ประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ครั ้งที ่ ๑ ประจำปี ๒๕๖5 วันที ่ ๑5 
สิงหาคม ๒๕๖5 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖6 โดยมีหน้าที่ ดำเนินการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยมีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมี
กรรมการประกอบด้วย 
 ๑. นายชัยวัฒน์ คำสรดี  ประธานกรรมการ 
 2. นายถาวร ทองทาบ  กรรมการ 
 ๓. นายขันตรี  แสงตะวัน  กรรมการ  
 ๔. นายพงษศ์ิลป์   พวงเพชร กรรมการ 
 ๕. นายวิชัย  ลาอ่อน  กรรมการ  
 ๖. นายไตรรัตน์  ป่าเขือ  กรรมการ  
           ๗. นายสมบูรณ์ ริธรรมมา          กรรมการและเลขานุการ 

 มติที่ประชุมได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการแปรญัตติรับคำขอแปรญัตติ
ในวันที่  17-19  สิงหาคม ๒๕65 แล้วเสนอคำแปรญัตติต่อประธานสภา ฯ ภายในวันที่ 
22 สิงหาคม  ๒๕64 เพ่ือจะได้นำเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ ๒ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นั้น 
           คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รับคำแปรญัตติในวันที่ ๑7-๑9 สิงหาคม ๒๕๖5 
และประชุมเพื่อพิจารณาคำขอแปรญัตติ ในวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖5 ปรากฎว่าไม่มี
สมาชิกหรือผู้บริหารยื่นคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖6  แต่อย่างไร คณะกรรมการแปรญัตติ จึงพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า
ให้เสนอตามร่างเดิมท่ีนำเสนอต่อสภา ฯ         
          จึงขอนำเรียนต่อสภาเทศบาลตำบลสังคม  และนำเสนอประธานสภาเทศบาล
ตำบลสังคม  เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
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นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอผลการแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น ขอให้ที่
ประชุมสภาฯ รับทราบร่วมกันครับ 

ที่ประชมุ 
 

รบัทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 
 

เรื่อง  ที่เสนอใหม่  

นายพลว ัฒน ์  เท ือกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ มีด้วยกัน 1 ญัตติ  คือ ญัตติที่ 1 คณะกรรมการแปรญัตติ
เสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(วาระที่ 2 การแปรญัตติ)  ในลำดับต่อไปผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตตินำเสนอใน
ญัตติที่ 1 ครับ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

นายชยัวฒัน ์ คำสรดี  
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 
 (ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ) 

 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายชัยวัฒน์      
คำสรดี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเสนอญัตติ แปรญัตติร ่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ตามมติที่ประชุมสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖5 วันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖5 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖6 โดยมีหน้าที่ ดำเนินการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยมีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีกรรมการประกอบด้วย 
 ๑. นายชัยวัฒน์ คำสรดี  ประธานกรรมการ 
 2. นายถาวร ทองทาบ  กรรมการ 
 ๓. นายขันตรี  แสงตะวัน  กรรมการ  
 ๔. นายพงษศ์ิลป์   พวงเพชร กรรมการ 
 ๕. นายวิชัย  ลาอ่อน  กรรมการ  
 ๖. นายไตรรัตน์  ป่าเขือ  กรรมการ  
           ๗. นายสมบูรณ์ ริธรรมมา          กรรมการและเลขานุการ 
 มติที่ประชุมได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการแปรญัตติรับคำขอแปรญัตติ
ในวันที่  17-19  สิงหาคม ๒๕65 แล้วเสนอคำแปรญัตติต่อประธานสภา ฯ ภายในวันที่ 
22 สิงหาคม  ๒๕64 เพ่ือจะได้นำเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ ๒ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นั้น 
           คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รับคำแปรญัตติในวันที่ ๑7-๑9 สิงหาคม ๒๕๖5 
และประชุมเพื่อพิจารณาคำขอแปรญัตติ ในวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖5 ปรากฎว่าไม่มี
สมาชิกหรือผู้บริหารยื่นคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖6  แต่อย่างไร คณะกรรมการแปรญัตติ จึงพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า
ให้เสนอตามร่างเดิมท่ีนำเสนอต่อสภา ฯ         
          จึงขอนำเรียนต่อสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดทราบ 
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นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการแปรญัตติ ซึ่งมีการกำหนดรับคำ
แปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ในระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 
และประชุมพิจารณาคำแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา ฯ และผู้บริหาร
ยื่นเสนอคำแปรญัตติและขอสงวนคำแปรญัตติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควร
ให้เสนอตามร่างฯ เดิม ท่านสมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่     
ถ้ามีเชิญครับ หากมีขอเชิญเสนอได้ครับ 
เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบร่วมกันตามที่ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2566 เสนอ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาใน วาระท่ี 3 การลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งที่ประชุมสภา ฯ 
มีมติรับหลักการ เมื่อคราวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจำปี 2565 และได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติในวาระที่ 2 แล้วนั้น ในลำดับต่อไปผมจะ
ขอมติที ่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาลงมติ ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่าง       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุกท่านต้องใช้ดุลยพินิจ
ของแต่ละท่านในการตัดสินใจลงมติ การใช้สิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะท่าน ท่านสมาชิก   
สภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เป็นเทศบัญญัติเพ่ือเสนอผู้กำกับดูแล (นายอำเภอ) พิจารณาเห็นชอบ และให้
นายกเทศมนตรีตำบลสังคมลงนามประกาศใช้ต่อไป ขอให้ท่านใช้สิทธิ์ของท่านโดยการ  
ยกมือ หากสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบไม่ต้องยกมือ ขอเชิญให้ใช้สิทธิ ์โดยการยกมือ      
ขอเชิญใช้สิทธิ์ของท่านครับ 

มตทิีป่ระชมุ 
 

มีมติด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เป็นเทศบัญญัติ โดยเสนอผู้กำกับดูแล (นายอำเภอ
สังคม) พิจารณาเห็นชอบและให้นายกเทศมนตรีตำบลสังคม ลงนามประกาศบังคับใช้
ตามระเบียบกำหนดต่อไป 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านที ่ลงมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ในลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน โครงการถังหมักประสิทธิภาพสูงเพื่อการจัดการขยะอินทรียใ์น
ระดับชุมชนจากเศษอาหารสู่สารบำรุงพืชและพลังงาน ณ บ้านสังคม หมู่ที่ ๑ ตำบลสังคม 
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  โดยฝ่ายบริหารได้เสนอเป็นญัตติเพื่อให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลสังคมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 
 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคมและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ข้าพเจ้า    
นายสุวิน คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับโอน
ทรัพย์สินโครงการถังหมักประสิทธิภาพสูงเพ่ือการจัดการขยะอินทรีย์ในระดับชุมชน จาก
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เศษอาหารสู่สารบำรุงพืชและพลังงาน ณ บ้านสังคม หมู่ที่ ๑ ตำบลสังคม อำเภอสังคม 
จังหวัดหนองคาย (เอกสารแนบพร้อมญัตติ)  
ข้อเท็จจริง เนื่องด้วยจังหวัดหนองคาย ได้จ้างจัดทำโครงการถังหมักประสิทธิภาพสูง   
เพื่อการจัดการขยะอินทรีย์ในระดับชุมชน จากเศษอาหารสู่สารบำรุงพืชและพลังงาน    
ณ บ้านสังคม หมู่ที่ ๑ ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท พื ้นที ่ต ั ้งของโครงการตั ้งอยู ่ที ่สำนักงานรับ            
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในพื ้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสังคม ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
โครงการดังกล่าว และเทศบาลตำบลสังคม สามารถบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในพื้นที่  
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ บัดนี้ โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา
จ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว จังหวัด
หนองคาย จึงมีความประสงค์โอนทรัพย์สินทั้งหมดตามโครงการดังกล่าว ให้แก่เทศบาล
ตำบลสังคม เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ บำรุงรักษา ซ่อมแซมโครงการฯ ได้ตามอำนาจ
หน้าที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สูงสุด  ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มี
เงื ่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการ
พิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องให้สภา
ท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินในเรื่องดังกล่าว  
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลงวันที่ 
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ            
ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗  ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เทศบาลตำบลสังคม จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติ เรื่องขอความ
เห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน โครงการถังหมักประสิทธิภาพสูงเพื่อการจัดการขยะอินทรียใ์น
ระดับชุมชนจากเศษอาหารสู่สารบำรุงพืชและพลังงาน ณ บ้านสังคม หมู่ที่ ๑ ตำบลสังคม 
อำเภอสังคม ต่อสภาเทศบาลตำบลสังคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน 
โครงการดังกล่าวทั้งหมด จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพื่อโปรดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
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นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ฯ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการรับโอนทรัพย์สิน 
โครงการถังหมักประสิทธิภาพสูงเพื่อการจัดการขยะอินทรีย์ในระดับชุมชนจากเศษอาหาร
สู่สารบำรุงพืชและพลังงาน ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากมี
ขอเชิญครับ 

ส.ต.ท.ประพล มสีติ 
ปลัดเทศบาลตำบลสังคม 
(เลขานุการสภาฯ) 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมสิบตำรวจโท
ประพล มีสติ ปลัดเทศบาลตำบลสังค และเลขานุการสภาฯ สืบเนื่องจากเทศบาลตำบล
สังคมได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัดหนองคาย ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างนั้น จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยทุกนั้นตอนแล้ว โดย
ที่เทศบาลตำบลสังคมได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับอย่างถูกต้อง โดยงบประมาณที่ใช้
ในการดำเนินการทั้งหมดจังหวัดหนองคายเป็นผู้ดำเนินการเอง ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบล
สังคมได้ใช้ถังหมักประสิทธิภาพสูงเพื่อการจัดการขยะอินทรีย์ โดยมีกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีที่ดูแลมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่มีการติดตั้ง โดยการนำขยะมาเติมลงในถัง
หมักอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ทั้งต่อประชาชนและเทศบาลตำบล
สังคม เมื่อการดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นก็จะต้องมีการโอนทรัพย์สินนั้นให้มาเป็นของ
เทศบาลตำบลสังคม เพื่อให้เพื่อเทศบาลตำบลสังคมสามารถบริหารจัดการ บำรุงรักษา 
ซ่อมแซมโครงการฯ ได้ตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบต่อไป ซึ่งเมื่อรับมีการรับเอาพัสดุที่ 
ก็อาจจะมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแล หรือซ่อมบำรุง
ตามมาด้วยและการพิจารณางบประมาณของเทศบาลตำบลสังคมเป็นอำนาจของสภา
ท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลสังคมในการพิจารณารับ
โอนทรัพย์สินดังกล่าวครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน
โครงการถังหมักประสิทธิภาพสูงเพื่อการจัดการขยะอินทรีย์ในระดับชุมชน จากเศษ
อาหารสู่สารบำรุงพืชและพลังงาน ณ บ้านสังคม หมู่ที ่ ๑ ตำบลสังคม อำเภอสังคม 
จังหวัดหนองคาย โปรดใช้สิทธิ์ของท่านโดยการยกมือครับ หากไม่รับรองไม่ต้องยกมือ
ครับ 

มตทิีป่ระชมุสภาฯ  
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม มีมติเห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สินโครงการถังหมัก
ประสิทธิภาพสูงเพื่อการจัดการขยะอินทรีย์ในระดับชุมชน จากเศษอาหารสู่สารบำรุงพืช
และพลังงาน ณ บ้านสังคม หมู ่ท ี ่ ๑ ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย         
ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที ่6 
 

เรื่องอื่น ๆ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญไดค้รับ 
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ส.ต.ท.ประพล มสีติ 
ปลัดเทศบาลตำบลสังคม 
(เลขานุการสภาฯ) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาต
นำเรียนปัญหาในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดในเขตพื้นที่เทศบาล ฯ    
จุดที่มีความสำคัญ คือบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรสังคม หรือซอยเทศบาล 1 ขณะนี้
กำลังดำเนินการขยายผิวจราจร ซึ่งมีน้ำท่วมขังและเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน     
ในบริเวณดังกล่าว ท่านนายกเทศมนตรี ฯ ได้สั่งการให้คณะทำงานดำเนินการ สำรวจ
พื้นที่และตรวจสอบรายละเอียดแล้ว และได้ปัญหาเสนอ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่อท่านนายกเทศมนตรีฯ โดยมีข้อสรุปดังนี้ สืบเนื่องจากการก่อสร้างโครงการการระบาย
น้ำ ซอยเทศบาล 3  เป็นโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 และได้มีการ     
กันเงินงบประมาณมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ ฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอมาราคา ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 
ประกอบกับเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง จึงได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยนอกจากทำ    
รางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 3 แล้ว ก็มีความจำเป็นที่จะต้องวางท่อระบายน้ำตามถนน
ซอยเทศบาล 1 เพ่ือให้สามารถระบายน้ำจากสระน้ำหลังสถานีตำรวจภูธรสังคม ซ่ึงจุดนั้น
จะเป็นจุดรวมน้ำตั้งแต่บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอสังคมจะมาลงตรงนั้น  จึงมีความ
จำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำด้วย เมื่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 3      
ไม่มีผู้มาเสนอราคา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้งบประมาณในส่วนนี้ตกเป็นเงินสะสม   
ไป แต่ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื ่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ครอบคลุมพื้นที่ที่ประสบปัญหา จึงได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจพื้นที่และ
จัดทำรายละเอียดและประมาณการโครงการใหม่เนื ่องจากมีการเพิ ่มปริมาณงาน          
เพื่อเสนอที่ประชุมสภา ฯ ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อไปครับ เพื่อดำเนิน
โครงการให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปครับ และตามที่สภาเทศบาลตำบลสังคม   
ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อย แล้วแต่
สืบเนื่องจากเกิดปัญหาดินสไลด์ลงไปยังด้านล่างบริเวณหนองเทา ซึ่งอาจทำให้ส่งผล
กระทบต่อปริมาณงานของเทศบาลตำบลสังคม และส่งผลกระทบต่อคุณภาพงาน 
คณะทำงานจึงมีการประชุมปรึกษาหารือกัน ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่คณะทำงาน   
จึงมีความเห็นรวมกันว่า เห็นควนให้ชะลอการดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าจะ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดินสไลด์แล้วเสร็จซึ่งได้ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญไดค้รับ 

นายสมบรูณ ์ รธิรรมมา 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายสมบูรณ์       
ริธรรมมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต 1  ผมขอสอบถามแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเรื่องรางระบายน้ำรูปตัวยูที่มีการอุดตันจากบ้านยายทอดถึงวงเวียนพญานาค     
บ้านแก้งไก่ ตามที่ท่านรอง ฯ ธันวาและท่านรอง ฯ เสถียร ไปสำรวจพื้นที่เมื่อปีที่ และ
บอกว่าจะหาแนวทางในการแก้ไขปับหา ไม่ทราบว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
แล้วบ้างครับ 
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นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งข้อมูลตามที่ท่านสมบูรณ์ได้สอบถามให้ที่ประชุมรับทราบรวมกันด้วย
ครับ 

นายสรุยินัต ์ลธิรรมมา 
(ผอ.กองช่าง) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุริยันต์      
ลิธรรมมา ผอ.กองข่าง ในจุดดังกล่าวกองช่างได้ดำเนินกาสำรวจพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการโดย ซึ่งกองช่างจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญไดค้รับ 

นายถาวร  ทองทาบ 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายถาวร       
ทองทาบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต 1  ขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ชำรุดบริเวณวงเวียนพญานาค บ้านแก้งไก่ เนื่องจากชำรุดมา 2 เดือนแล้ว    
ซึ่งผมได้สอบถามไปยังกองช่าง กองช่างชี้แจงว่าอยู่ในระกว่างการดำเนินการสั่งอุปกรณ์ 
จึงขอสอบถามว่าทำไมการสั่งของถึงใช้เวลานานมากครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งข้อมูลตามที่ท่านถาวรได้สอบถามให้ที่ประชุมรับทราบรวมกันด้วยครับ 

นายสรุยินัต ์ลธิรรมมา 
(ผอ.กองช่าง) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขณะนี้กองช่าง      
ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ  

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญไดค้รับ 

นายขนัตร ี แสงตะวนั 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายขันตรี       
แสงตะวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต 1 ขอเสนอเรื่องน้ำขังถนนซอยนาแล   
เมื่อเช้าฝนตกเพียงเล็กน้อยก็เกิดปัญหาน้ำท่วมแล้ว จึงอยากให้เทศบาลตำบลสังคม
ดำเนินการแก้ไขปัญหาครับ ซึ ่งจะยกระดับถนน หรือจะมีการวางท่อระบายน้ำก็ได้  
ปัญหาบริเวณดังกล่าวเกิดมานาน  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตติดต่อกับองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลแก้งไก่ เป็นไปได้หรือไม่หากให้ทั้ง 2 อปท.ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน     
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณซอยดังกล่าวครับ หรือ
เทศบาลตำบลสังคมจะดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสมจะเป็นไป
ได้หรือไม่ครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งข้อมูลตามที่ท่านขันตรีได้สอบถามให้ที่ประชุมรับทราบรวมกันด้วยครับ 

นายพงษ์ศลิป ์ พวงเพชร 
(รองประธานสภาเทศบาลตำบล
สังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนายพงษ์ศิลป์      
พวงเพชร รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม ขอให้เทศบาลตำบลสังคมกำชับให้ตลาด
นัดวันจันทร์ วันพุธ และวันอาทิตย์ ดูเรื่องการเข้าออกตลาดนัด เนื่องจากเวลาฝนตกจะมี
ดินโคลนติดล้อรถออกมาเลอะบริเวณถนน จำนวนมากเนื่องจากมีรถเข้าออกจำนวนมาก 
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ซึ่งเป็นส่งผลกระทบต่อผู้ใช่ถนน ดินที่หล่นเมื่อแห้งมาก็จะเกิดฝุ่นละออง ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ภาระให้เทศบาล ฯ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปล้างทำความสะอาด จึงอยากให้กำหนด
แนวทางให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยครับ  

นายรุง่ฤทธิ ์ อึง่พวง 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายรุ ่งฤทธิ์       
อ่ึงพวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต 2  ขอสอบถามโครงการวางท่อระบาน้ำซอย 
11 ไม่ทราบว่าจะมีการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนินการหรือไม่ครับ 

นายชยัวฒัน ์ คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอสอบถามเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มีการดำเนินการโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
ไปกี่โครงการแล้วครับ มีโครงการอะไรบ้างและยังมีโครงการใดที ่ยังไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว เรื่องท่ีสอง ขอสอบถามว่าผู้ประกอบการที่ดำเนินการ
จำจัดปฏิกูล ในเขตเทศบาลตำบลสังคมมีกี่รายครับที่ให้บริการประชาชนอยู่มนขณะนี้  
เพราะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าผู้ประกอบการมีการเรียกเก็บค่าบริการที่สูงมาก 
เมื่อเที่ยบกับพื้นที่อื่น ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาที่สูงนี้ครับ ผมขอเสนอว่า
ควรหารือกับผู้ประกอบการกำหนดราคาที่เหมาะสม และชัดเจน และจะเป็นการเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนไม่ใช้เกิดการเอาเปรียบประชาชนครับ และผมขอเสนอเพ่ิมเติมจากที่
ท่านขันตรี แสงตะวันได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยนาแล หากการ
ดำเนินโครงการใช้งบประมาณที่สูงมากเป็นโครงการเกินศักยภาพ ประกอบกับพื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ติดต่อกันขอฃ 2 อปท.ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งตรงกับ
หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ดังนั้นจึงอยาก
ให้ผู้บริหารพิจารณานำโครงการเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริการส่วนจังหวัด
หนองคายด้วยครับ 

นางสพุัตรา  ชานยั 
(ผอ.กองคลัง) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุพัตรา    
ชานัย ผอ.กองคลัง งบประมาณรายรับประจำงบงบประมาณ 2565 ที่เทศบาลตำบล
สังคมได้รับมาในขณะนี้อยู่ที่ ประมาณ 38,000,000 บาท แต่ค่าใช้จ่ายที่มีในขณะนี้อยู่
ท ี ่ประมาณ 36 ,000,000 บาท ส่วนต่างระหว่างรายรับ และรายจ่าย  ประมาณ 
1,400,000 บาท ในส่วนงบประมาณรายจ่ายคงเหลือที่จสามารถดำเนินโครงการพัฒนา
ที่เป็นงบลงทุนนั้น ได้ดำเนินการปรึกษากับท่านปลัดแล้วว่า งบประมาณคงเหลือทั้งหมดที่
จะต้องจ่ายเป็นรายจ่ายประจำนั้นยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าจะต้องใช้งบประมาณ
จำนวนเท่าใด และจะมีงบประมาณคงเหลือสุทธิเท่าใด จึงได้ประสานก็งานวิเคราะห์
นโยบายและแผนว่าจะต้องมีการขออนุญาตเป็นสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ อีก 1 ครั้ง 
ภายในเดือนกันยายน เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณากันเงินงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565   
ได้ ประกอบกับต้องรอว่าจะมีงบประมาณจัดสรรมาให้เทศบาลฯ ในไตรมาสสุดท้ายนี้
หรือไม่ เพื่อจะได้นำมาคำนวณว่างบประมาณที่มีอยู่จะดำเนินการโครงการใดได้บ้าง      
ซึ่งหากงบประมาณที่เข้ามาไม่เพียงพอที่จะทำได้ทุกโครงการ ก็จะต้องมีการมาเรียงลำดับ
ความสำคัญว่าจะดำเนินการโครงการใด และการดำเนินการกำจัดปฏิกูลในเขตเทศบาล
ตำบลสังคมที่เทศบาลตำบลสังคมมีการต่อใบอนุญาตให้มีเพียงรายเดียว  ซึ่งหลักเกณฑ์
การต่อใบอนุญาตในการประกอบการนั้น ผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าต่อใบอนุญาตเป็น
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รายปี คือปีละ 5,000 บาท และกองสาธารณสุขจะเป็นหน่อยงานที่ตรวจสอบคุณสมบตัิ
ของผู้มาขอต่อใบอนุญาตมาถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์กำหนดหรือไม่ค่ะ 

นายธรียทุธ  ขะพนิจิ 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายธีรยุทธ      
ขะพินิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต 2 จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาท่านวิชัย 
ลาอ่อนได้เสนอให้เทศบาลตำเนินการตตัดกิ่งไม้บริเวณหลังวัดสระประทุม ขณะนี้ยะงไม่มี
เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการครับ ซึ่งยังมีเถาวัลย์และกิ่งไม้ไผ่พันเสาไฟจำนวนมากครับ    
จึงขอให้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยครับ ซึ่งตัดออกเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ
และไม่เรียบร้อยภายในคราวเดียว ซึ่งอาจจะต้องใช้รถแบคโฮเข้าดำเนินการด้วยครับ  

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอผมจะ
ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ตามที ่ท ่านสมาชิกสภาฯ            
ได้สอบถามหรือได้เสนอแนะต่างๆ ครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก
สภาฯได้นำเสนอเรื่องร้องเรียนและปัญหาต่างๆ ร่วมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา ผม
ต้องขอขอบคุณท่าสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่าง
ดี ตามที่ท่านขันตรี ได้เสนอให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณ ถนนซอยนาแล ซึ่งผม
พร้อมด้วยกับคณะทำงานไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งเป็นเป็นหาที่ต้องทำการแก้ไขปัญหาโดยด่วน 
ซึ่งบริเวณดังกล่าวติดปัญหาตรงที่เป็นรอยต่อระหว่างพื้นที่เทศบาลตำบลสังคม และ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นได้มีการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็น
การแก้ไขเบื้องต้น และการแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้มีส่วน
ร่วมในการดำเนินการ และตามที่ท่านชัยวัฒน์ได้เสนอแนวทางในการขอรับเงินอุดหนุน
จากหน่วยงานอ่ืนก็เป็นสิ่งที่ดี ผมจึงขอให้ดำเนินการจัดทำประมาณการ ปร.4 และ ปร.5 
ของโครงการต่างๆ ที่เกินศักยภาพไว้ เพ่ือทีจ่ะได้ดำเนินการของบประมาณจากหน่วยงาน
อื่นได้ทันห่วงเวลา ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่รวมกับกองช่าง ผู้นำชุมชน และประชาชนใน
บริเวณนั้น หากจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำ
ขนาดประมาณ 30 เซนตอเมตร โดยวางท่อระบายน้ำผ่านที่ดินของประชาชน ท่านธันวา
จึงได้ประสานขออนุญาตดำเนินการจากเจ้าของที่ดิน คือนายเผด็จ บุญสิม ซึ่งนายเผดจ็ก็
อนุญาตให้ดำเนินการได้ แต่ปัญหาคืองบประมาณที่จะนำมาดำเนินการนั้น จะนำส่วนใด
มาดำเนินการเนื่องจากไม่มีเงินจัดสรรเข้ามา ซึ่งผมก็ได้ติดตามสถานะการเงินการคลังของ
เทศบาลฯ ตลอด ซึ่งทราบว่ามีเงินเข้ามา 1 ,000,000,000 บาท เงินจำนวนนี้ก็ไม่
สามารถใช้จ่ายได้เนื่องจากจะต้องใช้ในการดำเนินการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำก่อน ซึ่งการ
ดำเนินการต่อไปนั้นนอกจากจะต้องเพิ่มขนาดของท่อรบายน้ำแล้ว จะต้องดำเนินการหา
งบประมาณมามาดำเนินการวงท่อระบายน้ำโดยผ่าที่ดินของคุณป้านิภา และคุณป้าสวน
มาลงที ่ห้วยค้อ ซึ ่งกองช่างกำลังดำเนินการออกแบบและประมาณการอยู่  โดยจะ
ดำเนินการให้เสร็จในคราวเดียวกันครับ ตามที่ท่านพงษ์ศิลป์ได้เสนอปัญหาเรื่องดินโคลน
ที่ออกมาจากตลาดนัดนั้น ผมได้ปรึกษากับกองสาธารณสุขฯ แล้วว่าก่อนที่ผู้ประกอบ
กิจการตลาดนัดจะมาต่อใบอนุญาตจะต้องทำข้อตกลงในการรักษาความสะอาด โดยได้ให้
ท่านคณิตกูล กรจักร รองปลัดเทศบาลฯ ไปแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขแล้ว เนื่องจากปัญหาดินโคลนที่ออกจากจากตลาดนัดมีจำนวนมากทำให้
ถนนสกปรก เกิดปัญหาการจราจรและฝุ่นละออง และยังเป็นภาระของเทศบาล ฯ จะต้อง
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ดำเนินการล้างถนนบ่อยครั้ง ซึ่งต้องใช้ทั้งบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินการ 
ดังนั้นหากผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการล้างถนน หรือหากจะให้เทศบาลดำเนินการ
ล้างให้ผู ้ประกอบการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เทศบาลฯ จึงได้มอบหมายให้สุพัตรา        
แสงพรหมชารี จัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาต และขณะนี้นิติกรก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับอัตราการ
จัดเก็บค่าขยะ และได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการแล้ว ซึ่งผมขอ
อนุญาตให้นิติกรชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งครับ เรื่องการจัดเก็บปฏิกูลตามที่
ท่านชัยวัฒน์ได้เสนอมานั้น จากประสบการณ์ของผมที่เคยใช้บริการซึ่งผู้ประกอบกิจการ
จะมีการเรียกเก็บเองตามต้องการ โดยให้เหตุผลต่างๆ เช่น ใช้เวลาในการดำเนินการนาน 
เราก็จำเป็นต้องจ่าย ขอให้กองสาธารณสุข ฯ แจ้งผู้ประกอบการมาหารือโดยกำหนด
อัตราค่าบริการที่ชัดแจน และจะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบถึงปัญหาข้อร้องเรียน
ของประชาชนว่ามีการเรียกเก็บที่มีราคาสูงเกินไป เพ่ือกำหนดแนวทางในการแก่ไขปัญหา
ให้ประชาชนด้วย ส่วนรายละเอียดของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดเก็บปฏิกูล
นั้นผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งครับ ตามท่ี
ท่านธีรยุธ ขะพินิจ ได้นำเสนอปัญหาการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่พาดสายไฟบริเวณหลังวัดสระ
ประทุมนั้น ผมจะกำชับเน้นย้ำให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย 
และเมื่อทีมงานเทศบาลฯ ออกไปดำเนินการก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ออกไปช่วยดู
ความเรียบร้อยและแนะนำด้วยครับ  

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอเชิญนิติกรชี้แจงเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอย เศษดิน เศษโคลน     
ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครับ 

นายณฐัพงษ ์ อนิแขน  
(นิติกร) 

 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายณัฐพงษ์     
อินแขน นิติกร เนื ่องจากการประกอบกิจการตลาดนัด ซึ ่ง ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อที่
สาธารณะประโยชน์ โดยจะมีดินโคลนทำให้ถนนสกปรก ซึ่งดินโคลนนั้นก็จะอยู่ในปะเภท
ขยะมูลฝอยเช่นกันครับ ตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลสังคม ปี พ.ศ.2559 
กำหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยประเภทนี้ไว้ด้วย ซึ่งตามแนบ
ท้ายเทศบัญญติัระบุว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บครั้งละ 150 บาท เบื้องต้นงาน
นิติการและงานสาธารณสุขได้ออกตรวจสอบแล้วพบว่ามี เศษดิน เศษโคลนตามถนน
บริเวณที่ออกมาจากตลาดนัดจริง และได้มีการประสานผู้ประกอบการมาหารือร่วมกัน
และให้มาเสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขนเศษดิน เศษโคลนดังกล่าว หรือผู้ประกอบการ
จะดำเนินการเองก็ได้ครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอเชิญสุพัตรา  แสงพรหมชารี ได้ชี้แจงเรื่องการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

นางสาวสพุตัรา แสงพรหมชาร ี
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุพัตรา  
แสงพรหมชารี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการจัดเก็บปฏิกูลในเขตเทศบาล   
ตำสังคมมีเพียงรายเดียว โดยในการต่อใบอนุญาตนั ้นผู ้ประกอบการจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเป็นรายปี คือปีละ 5,000 บาท ส่วนอัตราค่าบริการที่ผู้ประกอบการจะไป
กับกับชาวบ้านนั้นขึ้นอยู ่กับผู ้ประกอบการกำหนดละตกลงราคากกับประชาชนเอง       
ซ่ึงเทศบาล ฯ จะพิจารณาอนุญาตเฉพาะรายที ่ม ีการนำปฏิกูลไปกำจัดตามหลัก



~ ๑๓ ~ 
 

 
 

สุขลักษณะ หากไม่มีการกำจัดตามหลักสุขลักษณะเทศบาล ฯ ก็ไม่ออกใบอนุญาตให้ โดย
ในลักเกณฑ์จะตรวจสอบแหล่งที่ผู้ประกอบการจะปฏิกูลไปกำจัดที่ไหน อย่างไร ค่ะ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญไดค้รับ 

นายถาวร  ทองทาบ 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอสอบถามเรื่อง
การดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 3 ที่ท่านปลัดแจ้งว่าไม่สามารถ
ดำเนินการได้ โดยงบประมาณจะตกเป็นเงินสะสม และโครงการห้วยวังหมาน ก็จะตกไป
เช่นเดียวกันใช่หรือไม่ครับ ทำไมถึงมีแต่โครงการของบ้านแก้งไก่ท่ีตกไปเท่านั้นครับ  

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอคุณท่านถาวร 
ทองทาบ นะครับที่ท่านรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนบ้านแก้งไก่เป็นอย่างดี 
การที่โครงการจะตกไปนั้นก็มีเหตุและผล ซึ่งหากโครงการใดที่ตกไปงบประมาณนั้นก็จะ
ตกไปเป็นเงินสะสม ซึ่งเงินสะสมก็สามารถน้ำมาใช้ดำเนินโครงการในการแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอให้มีการจัดทำเป็น    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ ่งเหตุที ่โครงการต้องตกไปนั ้น เนื ่องจาก
งบประมาณเข้ามาไม่ทันและได้มีการประกาศหาผู้รับจ้างแล้วแต่ไม่มีผู้รับจ้างรายใดมา
เสนอราคาแม้แต่รายเดียว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนในการหาผู้รับจ้าง
ด้วยวิธ ีอ ื ่นๆตามที ่ระเบียบกำหนดไว้  ซ ึ ่งผมขออนุญาตให้ ผอ.กองคลัง  ได้ช ี ้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นางสพุัตรา  ชานยั 
(ผอ.กองคลัง) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขออนุญาตชี ้แจง    
ต่อจากที่ท่านปลัดได้นำเรียนมาก่อหน้านี้แล้วว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ซอยเทศบาล 3 นั้น เป็นโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
และได้มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือมาดำเนินการในปีนี้ ซึ่งงานพัสดุได้ดำเนินการ
ประกาศให้ผู้รับจ้างในระบบแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้รับจ้างรายใดมายื่นเสนอราคา ซึ่งได้
ประกาศไป 2 รอบแล้ว และหากจะใช้วิธีการคัดเลือกนั้น ก็ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากทันห้วงระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้
เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง จึงต้องปล่อยให้ตกไป แต่เงินงบประมาณก็จะตกไปเป็นเงินสะสม 
ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้หากโครงการดังกล่าวเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นการเร่งด่วน ซึ่งการำมาใช้ก็จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้สภา
พิจารณอนุมัติต่อไปค่ะ 

 

 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่าน ผอ.กองช่าง ชี้แจงข้อมูลการดำเนินการเพ่ิมเติมหรือ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นายสรุยินัต ์ ลธิรรมมา 
(ผอ.กองช่าง) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอชี้แจงรายะ
เอียดเพิ่มเติมจากท่าน ผอ.กองคลังครับ ในส่วนของการดำเนินการก่อสร้างที่ห้วยวังหมาน
นั้นยังไม่ตกไปนะครับ หากงบประมาณเข้ามาไม่ทันกองช่างจะขอเสนอที่ประชุมสภา    
เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เพ่ือให้สามารถดำเนินการตามที่ตั้งไว้ครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญไดค้รับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อวานนี้ท่าน
นายอำเภอสังคม ได้เรียกเข้าพบผมพร้อมคณะหารือเรื ่องการจัดงานแข่งขันเรือยาว
ประเพณีออกพรรษาของเทศบาลตำบลสังคม รวมถึงการรำบวงสรวงพญานาค ณ ลาน
พญานาค บ้านแก้งไก่ ซึ่งท่านนายอำเภอสังคม ก็ไม่ได้ติดขัดแต่อย่างใดและจะส่งเสริม
อย่างเต็มที่ ซึ ่งวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ตอนเช้าจะมีการรำบวงสรวงตั้งแต่ 7:00 น.     
เป็นต้นไป ส่วนเวลา 15:00 น. จะมีการรำขอคณะนางรำในเขตอำเภอสังคม ประมาณ 
1,000 ชีวิต โดยจะเปิดงานที่หน้าอำเภอสังคมและเคลื ่อนขบวนมายังบริเวณลาน
พญานาค ตามที่ท่านรุจรวี  โพธิใย ท้องถิ่นอำเภอสังคม ได้กำหนดจุดไว้ ส่วนในเรื่องการ
แข่งขันเรือยาวมีท่านใดพอที่จะมีข้อมูลเรือต่างถิ่นที่จะเข้ามาสมัครลงแข่งขันบ้างหรือไม่
ครับ เนื่องจากได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันเรือยาวไปแล้ว แต่ที่ได้รับเสยีง
ตอบรับดีสุดคือ พี่น้องจาก สปป.ลาว อยากมาร่วมงาน แต่เนื่องด้วยยังไม่มีการเปิด
ประเทศตามจุดผ่อนปรนต่างๆ ทำให้การข้ามมาลำบาก ต้องไปข้ามที ่ด ้านจั งหวัด
หนองคาย และผมได้ให้เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญเจ้าเมืองสังทองได้มาร่วมงานและ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานของเราด้วย และไม่ทราบว่าชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบล
สังคมมีชุมชนใดที่จะส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขนับ้างครับ 

นายชยัวฒัน ์ คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขณะนี้ยังไม่ได้รับการ
ติดต่อประสานจากทีมเรือทีมใดเลยครับทั้งจากอำเภอสังคมและใกล้เคียง เท่าที่ทราบใน
ชุมชนของเราจะมีเรือจาก บ้านเจื้อง จำนวน  1 ลำ บ้านสังคม หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ลำ 
บ้านสังคม หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ลำ บ้านแก้งไก่ จำนวน 2 ลำ รวมประมาณ 6 ลำแล้วครับ   

นายพงษ์ศลิป ์ พวงเพชร 
(รองประธานสภาเทศบาลตำบล
สังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านหากเทศบาลตำบล
สังคมต้องการให้ทีมเรือต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขนันั้นหากทำเป็นหนังสือเชิญไปยังผู้จัดการ
เรือต่างๆ โดยตรงน่าจะได้รับความสนใจมาเข้าร่วมการแข่งขันมายิ่งขึ้นครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้จัดการเรือและจัดส่งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยการและ อปท.ต่างๆ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งเรือ
ประเพณีออกพรรษาของเทศบาลตำบลสังคมแล้วครับ และขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื ่อสบทบทุนจัดซื ้อเครื ่องฟอกไตและอุปกรณ์การแพทย์ของ
โรงพยาบาลสังคม ในวันที่ 2-3 กันยายน 2565 และในวันที่ 29 สิหาคม ขอเชิญท่าน



~ ๑๕ ~ 
 

 
 

สมาชิกสภาฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วยตำบลหนองขยาด 
จังหวัดชลบุรี มาศึกษาดูงานการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประมาณ 48 ท่าน 
มาถึงเทศบาลฯ ประมาณ 09.30 น. วันที่ 5 กันยายน จากองค์การบริหารส่วนตำบล
ทรายมูล จังหวัดขอนแก่น จำนวนประมาณ 100 ท่าน วันที่ 8 กันยายน จากองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำเป็น จังหวัดระยอง  ประมาณ 50 ท่าน และวันที่ 16 กันยาน      
จากองค์การบริหารส่วนตำบลชัยวาล จังหวัดร้อยเอ็ด ครับ และเรื่องการทำบุญสำนักงาน
เทศบาลตำบลสังคม เพื ่อสร้างขวัญและกำลังใจและเพื ่อความเป็นสิร ิมงคล จึงได้
กำหนดการจัดงานขึ้นในวันที่ 27 กันยายน ช่วงเช้า โดยมอบให้แต่ละกองดำเนินการ
จัดทำข้าวหม้อแกงหม้อมาร่วมทำบุญ จึงขอเชิญทุกท่านทำบุญร่วมกันและเมื่อทำบุญ
เสร็จจะมีพิธ ีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้ที่เกษียณ และภาคบ่ายจะเป็นการจัดเลี ้ยงงาน
เกษียณอายุราชการครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญไดค้รับ 

นายธนกร  ธนนติิกลุ  
(ผอ.กองการศึกษา) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายธนกร        
ธนนิติกุล ผอ.กองการศึกษา ในวันที่ 31 สิงหาคม นี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
สังคมได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญไดค้รับ 

นางสาวสพุตัรา แสงพรหมชาร ี
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันที่ 31 สิหาคม 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จะมารณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกที่ตลาดนัดวัน
พุธ เวลา 15.00 น. จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเปิดงานด้วยค่ะ 

นายชยัวฒัน ์ คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ผมขอเสนอเรื่องการปิดรับสมัครแข่งขันเรือยาวประเพณีออกพรรษาตามประกาศจะปิด
รับในวันที่ 22 กันยายน ซึ่งกำหนดการจัดการแข่งขันคือ วันที่ 9-10 ตุลาคม ซึ่งมีเวลา
อีกหลายวันกว่าจะถึงวันแข่ง จึงขอเสนอว่าควรปิดรับสมัครวันที ่ 30 กันยาน จะ
เหมาะสมหรือไมค่รับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
ขณะนี้เราได้ประกาศส่งออกไปหลายหน่วนงานแล้ว ดังนั้นหากครบกำหนดแล้วมีความ
จำเป็นก็อาจจะประกาศขยายระยะและเวลาเพ่ิมเติมอีกครั้งครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวนั้นขอให้ฝ่ายบริหารได้หารือและพิจารณาอีกครั้งครับ 
และผมขอนัดหมายการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที่ 
3/2565 ในวันศุกร์ที ่ 26 สิงหาคม 2565 ครับท่าน สมาชิกสภา ฯ หรือผู้เข้าร่วม
ประชุม ผอ.กองต่าง ๆ ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีขอ
เชิญครับ หากไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่
ได้เสียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้ผมขอปิดประชุม 

 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑3.20  น. 

 
(ลงชื่อ)………………………….......................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวทิพพาพร  ศรีบุรินทร์)  

           ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท …………………………ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (ประพล  มีสติ) 
                     ปลัดเทศบาลตำบลสังคม 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำ บลสังคม  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  ๒๕65 แล้วปรากฏว่าถูกต้องตาม
ระเบียบวาระการประชุมฯ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๓๓  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)………………………………………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร) 

   รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………..กรรมการ 
(นายสมบูรณ์  ริธรรมมา)  

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 

(ลงชื่อ)……………………………………....กรรมการ 
         (นายไตรรัตน์  ป่าเขือ) 
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 

ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคมลงนามรับรองรายงานการประชุม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
              (ลงชื่อ) .……………………………................ 
                                            (นายพลวัฒน์  เทือกทาคำ) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม 

 


